

PORTS AND TERMINALS

## Prachuab Port Reports Strong Growth in 2012

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณสุรินทร์ สายสิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด (PPC) กล่าวถึงภาพรวมรายได้นอกเรือของบริษัท ซึ่ง เป็นรายได้ที่จัดเก็บจากลูกค้าที่นอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจหลักว่า ภาพรวมรายได้นอกเรือมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2012 สามารถจัดเก็บได้ 18.6 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปีก่อนหน้านี้ 196.44 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ รายได้นอกเรือเป็นรายได้ที่จัดเก็บจากลูกค้าที่เป็นเจ้าของเรือหรือตัวแทน และเจ้าของสินค้า เช่น ปาล์มน้ำมัน แร่ เป็นต้น รวมถึงลูกค้าอื่นๆ ที่มาเช่าและใช้บริการเพื่อดำเนินงานภายในบริเวณพื้นที่ท่าเรือ

จากความสำเร็จครั้งนี้ ทางท่าเรือประจวบได้วางแผนที่จะพัฒนาและเร่งสร้างฐานรายได้จากลูกค้าอื่นๆ เพิ่มขึ้น โดยมีการตั้งเป้ารายได้ในอีก 3 ปีข้างหน้าเพิ่มขึ้นเป็น 26, 30 และ 45 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งหากประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้ ในปลายปี 2015 นี้ บริษัทฯ จะสามารถ



สร้างรายได้ เพิ่มขึ้นถึง 800 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 40 ล้านบาท ภายในรอบ 5 ปี ตั้งแต่เริ่มการเปิดให้บริการกับลูกค้าภายนอกเป็นต้นมาเลยทีเดียว

ทั้งนี้ ท่าเรือประจวบ มีท่าเทียบเรือให้บริการจำนวน 4 ท่า สามารถรองรับเรือขนส่งสินค้าที่มีระวางขนับสูงสุดถึง 100,000 เดดเวทตัน พร้อมกันสองลำ นับเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมหลักในการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์หลักด้วยต้นทุนการขนส่งที่ต่ำและแข่งขันได้ ตลอดระยะเวลา 19 ปีที่ท่าเรือฯ ได้เปิดให้บริการท่าเทียบเรือกับลูกค้าในกลุ่มบริษัทสหวิริยา เช่น บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย บจ.เหล็กแผ่นเคลือบไทย รวมถึงการรองรับการขนส่งวัตถุดิบที่จะได้จากโรงถลุงเหล็ก

สหวิริยาสตีล ทีไซด์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าให้เป็นท่าเรือเอกชนที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดีเยี่ยมตลอดมา

ท่าเรือประจวบ เป็นธุรกิจให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญด้านการขนส่งและด้านการบริการที่ครบวงจรและสามารถแข่งขันกับลูกค้าอื่นๆ ได้ บริษัทฯ ทำการเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนส่ง เพื่อรองรับความต้องการการขนถ่ายและการขนส่งที่เต็มรูปแบบ พร้อมเปิดตัวให้กับผู้ใช้บริการ รวมถึงบุคคลภายนอกได้รู้จักบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น และสามารถเข้ามาใช้บริการการขนส่งทุกรูปแบบได้อย่างครบวงจร

- Amarat Chaipaiboonwong